

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำปาง

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ดำเนินการและ รายงานผลความคืบหน้า	ทราบ และถือปฏิบัติ
<p>๑. การกิจนายกรัฐมนตรีนในวันจันทร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒</p> <p>๑.๑ การกิจนายกรัฐมนตรียพบประชาชน ณ พระธาตุนครจอมทอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่</p> <p>๓. การดูแลป่าไม้อย่างยั่งยืน</p> <p>ให้ ทส. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (อาทิ เครือข่ายอนุรักษ์ป่าดอยอินทนนท์) ขับเคลื่อนแผนการดำเนินการ เพื่อการดูแลและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ป่าไม้ของ จ.เชียงใหม่ รวมทั้งติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม</p>	<p>สจป.ที่ ๑ (เชียงใหม่)</p> <p>สสป.</p> <p>สจช.</p> <p>สปฟ.</p> <p>สคร.</p> <p>สผส. (ส่วนติดตามฯ) และทุกหน่วยงาน</p>	
<p>๑.๒ การกิจพบประชาชน ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๑ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่</p> <p>๓. การส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจแบบผสมผสาน</p> <p>ให้ กษ. ร่วมกับ ทส. พณ. มท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจแบบผสมผสาน เช่น ไร่ กาแฟ อ้อยพันธุ์ Earth Safe RK03 เป็นต้น โดยต้องคำนึงถึงปริมาณความต้องการของตลาดตามแนวทาง “การตลาด นำการผลิต” รวมทั้งการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าด้วย</p>	<p>สจป.ที่ ๑ (เชียงใหม่)</p> <p>สคม.</p> <p>สสป.</p> <p>สคร.</p>	
<p>๕. การขับเคลื่อนโครงการแม่แจ่มโมเดลและแม่แจ่มโมเดล (พลัส)</p> <p>ให้ ทส. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการแม่แจ่มโมเดล และแม่แจ่มโมเดล (พลัส) รวมทั้งการขยายโครงการแม่แจ่มโมเดล (พลัส) ๒ และ ๓ ต่อไปในอนาคต เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการพื้นที่ที่เหมาะสม และเพิ่มพื้นที่ป่าของประเทศไทยมากขึ้น</p>	<p>สจป.ที่ ๑ (เชียงใหม่)</p> <p>สสป.</p> <p>สจช.</p> <p>สปฟ.</p> <p>สคร.</p> <p>และทุกหน่วยงาน</p>	
<p>๖. การส่งเสริมการใช้ที่ดินและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน</p> <p>ให้ ทส. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สร้างความร่วมมือตามแนวทางภาครัฐ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการใช้ที่ดินทำกินและส่งเสริมการปลูกป่าในพื้นที่เขาหัวโล้นให้มากขึ้น รวมทั้งส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติตามโมเดลเศรษฐกิจใหม่ “BCG” ประกอบด้วย เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio economy) มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) คำนึงถึงการนำวัสดุกลับมาใช้ประโยชน์มากที่สุด และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) มุ่งแก้ไขปัญหามลพิษลดผลกระทบต่อโลกอย่างยั่งยืน</p>	<p>สจป.ที่ ๑ (เชียงใหม่)</p> <p>สจค.</p> <p>สสป.</p> <p>สคม.</p> <p>และทุกหน่วยงาน</p>	

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ดำเนินการและ รายงานผลความคืบหน้า	ทราบ และถือปฏิบัติ
<p>๒. ภารกิจนายกรัฐมนตรี ในวันจันทร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒</p> <p>๒.๕ ภารกิจนายกรัฐมนตรี ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เกาะคา จ.ลำปาง</p> <p>๑. การสร้างการรับรู้การส่งเสริมรายได้จากไม้มีค่า</p> <p>ให้ กษ. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สร้างความรู้ให้ประชาชนเกี่ยวกับ แนวทางการส่งเสริมรายได้จากไม้มีค่าที่อยู่ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง ตามเจตนารมณ์ของ (ร่าง) พ.ร.บ. ป่าไม้ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... อาทิ ใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจ ใช้เป็นหลักค้ำประกันการกู้ยืมเงิน</p>		<p>สสป.</p> <p>สศม.</p> <p>สบก.</p> <p>และทุกหน่วยงาน</p>



บันทึกข้อความ

กรมป่าไม้
รับที่ 10437
วันที่ 1 พ.ค. 2562
เวลา 13.26

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงฯ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๖๓๒๓
 ที่ ทส ๐๒๐๗.๓/ว ๑๕๓๖ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา.....

เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการ
 นอกสถานที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำปาง

- เรียน รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกท่าน
 เลขานุการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
 อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 อธิบดีกรมป่าไม้
 อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ
 อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
 ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
 ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
 ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
 ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง
 ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน
 ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ส่วนแผนงานและงบประมาณ
 เลขที่ ๑๓๓๕
 วันที่ ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๒
 เวลา ๑๕.๓๗

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สป.ทส.) ขอส่งสำเนาหนังสือ
 สำนักเลขานุการนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๔๐๕/ว ๓๗๕๔ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
 ในการเดินทางไปตรวจราชการ และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
 ณ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำปาง โดยหน่วยงานสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ทาง QR code
 ที่ปรากฏท้ายหนังสือ ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
 ให้ สป.ทส. ทราบ ผ่านระบบติดตามข้อสั่งการของผู้บริหารทางเว็บไซต์ <http://e-monitoring.mnre.go.th> ภายในวันที่
 ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง



<https://is.gd/vOHdJ4>

ดาวน์โหลดเอกสาร

Chuntem

นางวิชุดรา

(นางวิชุดรา อิมทองแก้ว)

สพ.
 ส.พ.ค.
๑๕ พ.ค. ๒๕๖๒
 (นางสาวณอม โมภิญโญ)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

On
 (นายอรรถพร บุศยมาตย์)

รองปลัดกระทรวงฯ ที่อาศัยระบบอัตโนมัติและระบบ
 ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงฯ

ส่วนแผนงานและงบประมาณ
 อรรถพร

อรรถพร
 นายสมภทท์ บุญเสริมสุข

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ

ข้าราชการแทนผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศฯ

๑๕ พ.ค. ๒๕๖๒

๑๕๐๘๓๖๓๑๓๖
๑๖/๐๕/๒๕๖๒



ฉบับที่ ๑๕๑ 10.25

ใบเสนองาน วันที่ 2 พ.ค. 2567

๒๐๖๓

ส่วนสนับสนุนวิชาการ

๒๙ เม.ย. ๒๕๖๒

สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง ข้อสั่งการของ นรม. ในการเดินทางไปตรวจราชการ และประชุม ครม. อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ อย่างเป็นทางการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ จ.เชียงใหม่ และ จ.ลำปาง

ที่	เรียน	จาก	วันที่
๑	หน.ฝ่ายวิเคราะห์เรื่องเสนอรัฐมนตรี ๒	ภาณุวัฒน์ กาวี	๑๐ เม.ย. ๖๒
๒	ผอ.ส่วนสนับสนุนวิชาการ	หน.ฝ่ายวิเคราะห์เรื่องเสนอรัฐมนตรี ๒	๑๑ เม.ย. ๖๒
๓	หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี	ผอ.ส่วนสนับสนุนวิชาการ	๑๑ เม.ย. ๖๒
๔	เลขานุการ รมว.ทส.	หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี	

ข้อเท็จจริง

๑. สลน. แจ้งข้อสั่งการของ นรม. ในการเดินทางไปตรวจราชการ และประชุม ครม. นอกสถานที่ อย่างเป็นทางการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ จ.เชียงใหม่ และ จ.ลำปาง เมื่อวันที่ ๑๔ - ๑๕ ม.ค. ๖๒ โดยมีข้อสั่งการ นรม. ที่เกี่ยวข้องกับ ทส. ดังนี้

๑.๑ นรม. พบประชาชน ณ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

- การดูแลป่าไม้อย่างยั่งยืน : ให้ ทส. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขับเคลื่อนแผนการดำเนินการเพื่อดูแลและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ป่าของ จ.เชียงใหม่ พร้อมทั้งติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
- การแก้ไขปัญหาการขุดเจาะแหล่งน้ำบาดาล : ให้ มท. ร่วมกับ ทส. สทช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการความร่วมมือเพื่อกำหนดมาตรการการแก้ไขปัญหาการขุดเจาะน้ำบาดาลโดยไม่ได้รับการอนุญาตจาก คทช.

๑.๒ นรม. พบประชาชน ณ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

- การส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจแบบผสมผสาน : ให้ กษ. ร่วมกับ ทส. พณ. มท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาแนวทางการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจแบบผสมผสาน
- การขับเคลื่อนโครงการแม่แจ่มโมเดลและแม่แจ่มโมเดล (พลัส) : ให้ ทส. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว รวมทั้งขยายโครงการแม่แจ่มโมเดล (พลัส) ๒ และ ๓ ต่อไปในอนาคต
- การส่งเสริมการใช้ที่ดินและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน : ให้ ทส. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สร้างความร่วมมือตามแนวทางประชารัฐเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการใช้ที่ดินทำกิน และส่งเสริมการปลูกป่าในพื้นที่เขาหัวโล้นมากขึ้น รวมทั้งส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติตามโมเดลเศรษฐกิจใหม่ "BCG"
- การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการแก้ไขปัญหา PM_{2.5} : ให้ สทอภ. ร่วมกับ กษ. ทส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการแก้ปัญหาดังกล่าว เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริง
- การสร้างการรับรู้วิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหา PM_{2.5} : ให้ ทส. ร่วมกับ สธ. กษ. พน. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สร้างความเข้าใจกับประชาชนในเรื่องวิธีการป้องกัน และเร่งดำเนินการลดปริมาณฝุ่นละอองฯ รวมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมการดำเนินการต่างๆ เช่น การลดการเผาป่า การเผาพืชผลทางการเกษตร
- การส่งเสริมความเข้มแข็งของภาคเกษตร : ให้ กษ. ร่วมกับ มท. และ ทส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่ม เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งตามแนวทางประชารัฐ รวมทั้งการสร้างเครือข่ายให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

๒. สลน. เรียน รมว.ทส. เพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้หากมีผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการฯ ขอบได้โปรดนำกราบเรียน นรม. ทราบในโอกาสแรกด้วย

ข้อเสนอ ที่ ทส 0100/ 257๔ - 1 พ.ค. 2567

เพื่อรณามอบ ปกท.ทส. ดำเนินการ หรือสั่งการเพิ่มเติม ปกท.ทส. ต่ำเทียมการ

ชลเอก (สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์) รมว.ทส. ๑๐ เม.ย. ๒๕๖๒

(นายสุชาติ คงสำเริง) หัวหน้าฝ่ายบริหารส่วนราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(อรุณรัตน์ คุ้มคุ้ม) เลขานุการ รมว.ทส. ๑๐ เม.ย. ๒๕๖๒



ที่ นร ๐๔๐๕/ว ๓๗๕๕

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๘ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ และประชุมคณะรัฐมนตรี
นอกสถานที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำปาง

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารสรุปข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ และประชุม
คณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ จังหวัดเชียงใหม่
และจังหวัดลำปาง

ด้วยนายกรัฐมนตรีเดินทางไปตรวจราชการ และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการ
นอกสถานที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ ๑๔ - ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒
โดยมีข้อสั่งการในการตรวจราชการ และประชุมคณะรัฐมนตรี รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแนบท้าย

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีมีบัญชา ดังนี้

๑. มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามตารางข้อสั่งการแนบท้ายและรายงาน
ผลความคืบหน้า

๒. แจ้งรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ซึ่งได้รับมอบหมายให้กำกับและติดตาม
การปฏิบัติราชการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ทราบ และให้ผู้ตรวจราชการ
สำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งรับผิดชอบจังหวัดในภาคเหนือ ติดตามผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ เพื่อรายงานผลต่อ
รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)

๓. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประสานงานเร่งรัดติดตามและรายงานผลต่อกระทรวงมหาดไทย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ หากมีผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการฯ ขอได้โปรดนำ
กราบเรียนนายกรัฐมนตรีทราบในโอกาสแรกด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก

(วิลาศ อรุณศรี)

เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

กองประสานนโยบายและยุทธศาสตร์

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๐๐๐ ต่อ ๔๙๐๓

โทรสาร. ๐ ๒๒๘๘ ๔๔๒๖

2063
129
10 29
วันที่ 14/4/62
เวลา 8.31

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการ
นอกสถานที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำปาง

ลำดับ	เรื่อง/ประเด็นข้อสั่งการ	ดำเนินการ และรายงานผล ความคืบหน้า	ทราบ และถือปฏิบัติ
๑. การกิจนายกรัฐมนตรีน ในวันจันทร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒			
๑.๑ การกิจนายกรัฐมนตรีนพบประชาชน ณ พระธาตุศรีจอมทอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่			
๓	<u>การดูแลป่าไม้อย่างยั่งยืน</u> ให้ ทส. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (อาทิ เครือข่ายอนุรักษ์ ป่าดอยอินทนนท์) ขับเคลื่อนแผนการดำเนินการ เพื่อการดูแล และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ป่าไม้ ของ จ.เชียงใหม่ รวมทั้งติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม	อส./ปม.	ทสจ.เชียงใหม่
๔	<u>การแก้ไขปัญหาการขุดเจาะแหล่งน้ำบาดาล</u> ให้ มท. ร่วมกับ ทส. สททช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการ ความร่วมมือเพื่อกำหนดมาตรการการแก้ไขปัญหาการขุดเจาะ น้ำบาดาลโดยไม่ได้รับการอนุญาตในการขุดเจาะน้ำบาดาลจาก คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)	ทบ.	ทสจ.เชียงใหม่
๑.๒ การกิจพบประชาชน ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๑ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่			
๓	<u>การส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจแบบผสมผสาน</u> ให้ กษ. ร่วมกับ ทส. พณ. มท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาแนวทางการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจแบบผสมผสาน เช่น ไม้ กาแฟ อ้อยพันธุ์ Earth Safe RK03 เป็นต้น โดยต้อง คำนึงถึงปริมาณความต้องการของตลาดตามแนวทาง “การตลาด นำการผลิต” รวมทั้งการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าด้วย	ปม./สพท.	ทสจ.เชียงใหม่
๕	<u>การขับเคลื่อนโครงการแม่แจ่มโมเดลและแม่แจ่มโมเดล (พลัส)</u> ให้ ทส. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการขับเคลื่อน โครงการแม่แจ่มโมเดลและแม่แจ่มโมเดล (พลัส) รวมทั้งการขยาย โครงการแม่แจ่มโมเดล (พลัส) ๒ และ ๓ ต่อไปในอนาคต เพื่อให้ เกิดการบริหารจัดการพื้นที่ให้เหมาะสม และเพิ่มพื้นที่ป่าของ ประเทศให้มากขึ้น	ปม.	ทสจ.เชียงใหม่
๖	<u>การส่งเสริมการใช้ที่ดินและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร ธรรมชาติอย่างยั่งยืน</u> ให้ ทส. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สร้างความร่วมมือตาม แนวทางประชารัฐเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการใช้ที่ดินทำกินและ ส่งเสริมการปลูกป่าในพื้นที่เขาหัวโล้นให้มากขึ้น รวมทั้งส่งเสริม การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติตามโมเดลเศรษฐกิจใหม่ “BCG” ประกอบด้วย เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio economy) มุ่งเน้น การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular	ปม./สผ./คพ./ สพท.	ทสจ.เชียงใหม่

ลำดับ	เรื่อง/ประเด็นข้อสั่งการ	ดำเนินการ และรายงานผล ความคืบหน้า	ทราบ และถือปฏิบัติ
	Economy) คำนึงถึงการนำวัสดุกลับมาใช้ประโยชน์มากที่สุด และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) มุ่งแก้ไขปัญหามลพิษลดผลกระทบต่อโลกอย่างยั่งยืน		
๗	<u>การแก้ไขปัญหามลพิษและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่</u> ให้ มท. (จังหวัดเชียงใหม่) ร่วมกับ ทส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหามลพิษและไฟป่าอย่างต่อเนื่อง โดยการสร้างร่วมมือกับทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ	คพ.	ทสจ.เชียงใหม่
๘	<u>การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการแก้ไขปัญหามลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5)</u> ให้สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : สทอภ. ร่วมกับ กษ. ทส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการแก้ไขปัญหามลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน อาทิ การตรวจหาความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ด้วยข้อมูลดาวเทียม TERRA/AQUA ระบบ MODIS พื้นที่ภาคเหนือตอนบน และการพัฒนาระบบสถานีตรวจวัดและรายงานคุณภาพฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) และ ๑๐ ไมครอน (PM 10) ผ่านระบบแอปพลิเคชันแผนที่ออนไลน์ ทั้งนี้ให้นำเทคโนโลยีดังกล่าว ไปใช้ในการแก้ไขปัญหามลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริง	คพ.	ทสจ.เชียงใหม่
๙	<u>การสร้างการรับรู้วิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5)</u> ให้ ทส. ร่วมกับ สธ. กษ. พน. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สร้างความเข้าใจกับประชาชนในเรื่องวิธีการป้องกันฝุ่นละอองฯ และเร่งดำเนินการลดปริมาณฝุ่นละอองฯ อาทิ การพ่นละอองน้ำ การทำฝนหลวง รวมทั้งการรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วม การดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ เช่น การลดการเผาป่า การเผาพืชผลทางการเกษตร การใช้น้ำมันดีเซล B20 เป็นต้น	คพ./สส.	ทสจ.เชียงใหม่
๑.๓ การกิจเยี่ยมชมโครงการธรรมชาติปลอดภัยบ้านแม่ปาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้านเกษตรของอำเภอแม่แจ่ม อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่			
๒	<u>การส่งเสริมความเข้มแข็งของภาคการเกษตร</u> ให้ กษ. ร่วมกับ มท. ทส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่ม เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งตามแนวทาง	ทท./ ทสจ.เชียงใหม่	

ลำดับ	เรื่อง/ประเด็นข้อสั่งการ	ดำเนินการ และรายงานผล ความคืบหน้า	ทราบ และถือปฏิบัติ
	ประชากรรัฐ รวมทั้งการสร้างเครือข่ายให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เช่น การสร้างบ่อน้ำไว้เพื่อเก็บรักษาน้ำบนพื้นที่สูง การปลูกพืชผสมผสาน เป็นต้น		
๒. การากิจนายกรัฐมนตรี ในวันจันทร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒			
๒.๒ การากิจนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน)			
๒	<p>การศึกษาเพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเชื่อมโยงเมืองเก่าลำพูน ลำปาง เชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน</p> <p>ให้ กก. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น วธ. ทส. หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน และภาคประชาชนในพื้นที่ พิจารณาศึกษาการพัฒนาศักยภาพเชื่อมโยงเมืองเก่าลำพูน ลำปาง เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา ทั้งนี้ ควรนำผลการศึกษาที่ได้ไปกำหนดแผนงานหรือแผนปฏิบัติงาน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้งานได้จริง เน้นการบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ การรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน/ชุมชน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนการสร้างความเข้าใจ เตรียมความพร้อมให้กับประชาชนและชุมชนในพื้นที่</p>	สผ.	ทสจ.เชียงใหม่/ ทสจ.ลำพูน/ ทสจ.ลำปาง/ ทสจ. แม่ฮ่องสอน
ข้อเสนอเชิงพื้นที่			
๑	<p><u>การเพิ่มศักยภาพการผลิตทางด้านอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม</u></p> <p>๑) ให้ สททช. ร่วมกับ กษ. พิจารณาเร่งรัด (๑) การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่สุย โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง (๒) ก่อสร้างประตูระบายน้ำดอยเต่า ต.เหมืองจี้ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน และ (๓) ก่อสร้างระบบระบายน้ำปลายคลองแม่แตง - แม่ขาน จ.เชียงใหม่ ตามขั้นตอน ทั้งนี้ ให้ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการในพื้นที่ดังกล่าวอย่างเป็นระบบ เพื่อจัดเข้าแผนงานบูรณาการจัดการน้ำของประเทศต่อไป</p>	-	สผ./ททช./ทบ.
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน			
๒	<p><u>การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน</u></p> <p>๒.๓ ให้ พท. ร่วมกับ ทส. พิจารณาศึกษาความเหมาะสม การขยายระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อ (Logistics) เชื่อมจาก</p>	สผ.	ทสจ.เชียงใหม่/ ทสจ.ลำปาง

ลำดับ	เรื่อง/ประเด็นข้อสั่งการ	ดำเนินการ และรายงานผล ความคืบหน้า	ทราบ และถือปฏิบัติ
	จ.ลำปาง - จ.เชียงใหม่ เพื่อขอรับการสนับสนุนตามขั้นตอนต่อไป		
๒.๕ ภารกิจนายกรัฐมนตรีน พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เกาะคา จ.ลำปาง			
๑	การสร้างการรับรู้การส่งเสริมรายได้จากไม้มีค่า ให้ กษ. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สร้างความรู้ ให้ประชาชนเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมรายได้จากไม้มีค่าที่อยู่ ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามเจตนารมณ์ของ (ร่าง) พ.ร.บ.ป่าไม้ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. อาทิ ใช้เพื่อเป็น หลักประกันทางธุรกิจ ใช้เป็นหลักค้ำประกันการกู้ยืมเงิน	-	ปม./อ.อ.ป./ ทสจ.ลำปาง